

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๘/๕๒๖๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 9651
รับที่ (ส.น.ล.)
รับที่ 7 ก.ย. 2564
เวลา 9.00 น.

สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวม ๔ ฉบับ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๖๕๓๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวม ๔ ฉบับ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวม ๔ ฉบับ ที่เป็นการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา โดยการรวมทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้ามารวมไว้เป็นกองทุนเดียว ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา การผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และการพัฒนาระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบงบประมาณแบบอิงจากอุปสงค์ (demand side financing) ซึ่งจะสนับสนุนให้การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้แก่สถาบันอุดมศึกษา มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และรูปแบบการดำเนินงานที่ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณให้มีความชัดเจน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ลดความซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ และภารกิจปกติของกระทรวง

๒. ควรให้ความสำคัญกับ...

๒. ควรให้ความสำคัญกับการกำหนดผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของการดำเนินงานของโครงการที่มีความท้าทาย สะท้อนความสามารถ (performance) ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถติดตามผลได้เป็นระยะ ตลอดจนการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างทันการณ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพและสังคม  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๔๐๘  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๒๗  
E-mail : kanda@nesdc.go.th